

*

Số:05-KH/ĐU

Sơn La, ngày 23 tháng 5 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu, tuyên truyền “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*”

Triển khai Thông báo số 1136-TB/TU ngày 28/4/2023 của Tỉnh uỷ Sơn La về thông báo ý kiến của Thường trực tỉnh uỷ tại Hội nghị trực tuyến, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền tác phẩm “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng và thông tin một số nội dung phòng, ngừa sai phạm.

Đảng bộ bộ phận Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với một số nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

Nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội “*trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt*”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của đảng viên, viên chức và người lao động vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận; cấp uỷ chi bộ và đảng viên, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “*tự diễn biến, tự chuyển hóa*” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng. Hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các sự kiện chính trị của đơn vị.

II- NỘI DUNG

1. Nội dung

Nội dung và tài liệu học tập - Tác phẩm “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Tài liệu hỏi - đáp những nội dung cốt lõi của tác phẩm.

(Có Đề cương tuyên truyền của Tỉnh ủy ngày 27/4/2023 kèm theo kế hoạch)

2. Đối tượng: Toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Các Chi bộ tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền từ ngày **23/5/2023 đến 10/6/2023**.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận chỉ đạo, đơn đốc, theo dõi các Chi bộ trực thuộc và đảng viên, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này.

2- Các Cấp ủy, Chi bộ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai tuyên truyền kế hoạch của Đảng bộ bộ phận đến toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động. Đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề trong đó tập trung vào những giá trị, nội dung cốt lõi của cuốn sách, để mọi đảng viên, viên chức và người lao động chủ động, tích cực phòng chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo với Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận vào sơ kết 6 tháng và tổng kết năm theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai tuyên truyền “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của Đảng bộ bộ phận Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh. Yêu cầu các Chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban chấp hành Đảng ủy;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Lưu Đảng bộ.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Đoàn Văn Tứ

